



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thaipbs)

ในมติ ๑๔.๓ การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ

ในนามองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในทุกครั้งที่วิกฤตใหญ่ของประเทมี Thaipbs อยู่ตรงนั้นเสมอ สาเหตุสำคัญเพราะว่าถูกออกแบบมาให้ปลอดภัยจากการกำกับและแทรกแซงใดๆ หน้าที่แรกที่ Thaipbs ตัดสินใจทำร่วมกันคือ To inform and to educate ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สื่อหลายแห่งที่เรียกว่าสะสมกำลังมากพอก็ทำหน้าที่นี้ อันนั้นคือหน้าที่แรกและเชื่อว่าเราก็ทำอย่างเต็มที่ และหน้าที่ ๒ คือหลังจากโควิดผ่านไป ๔-๕ เดือน โรงเรียนถูกล็อกดาวน์ทั้งหมด สิ่งที่ Thaipbs รู้สึกคือเรายอมให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้ เรายอมให้เด็กๆถูกล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านนั่งเรียนออนไลน์ และมีเด็กเกือบ ๔ ล้านคนทั่วประเทศเข้าไม่ถึงออนไลน์ เด็กๆเหล่านี้เราจะรองรับเขาได้อย่างไร อันนั้นคือหน้าที่ ๒ ที่เราบอกตัวเองว่า ไม่ต้องรอ ไม่ต้องถามอะไร Thaipbs จะลุกขึ้นมาทำช่องทางที่ ๒ และเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เราได้เปิดตัวทีวีช่องใหม่คือ ALTV หรือ Active Learning TV ทีวีเรียนสนุก อยากรู้เรียนว่าหน้าที่ที่ ๓ ที่สื่อสาธารณะสากลยังไม่มีใครทำแต่เราต้องทำคือ To learn หรือ To inspire ก็ได้ นั่นคือทำหน้าที่เก็บบันทึกประวัติศาสตร์ การต่อสู้ การผ่านพ้นวิกฤต ความท้าทาย ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ หน้าที่ในการบันทึกประวัติศาสตร์เหล่านี้มีความสำคัญมากๆ และสื่อสาธารณะต้องทำ ดังนั้น ประเด็นที่ ๔ ประเด็นสุดท้ายที่เชื่อว่าสื่อสาธารณะทั่วไปไม่ทำแต่ Thaipbs ทำคือ To connect นั่นคือเชื่อมกลุ่มคนทั้งหลายเข้ามาเจอกัน เข้ามาทำงานร่วมกัน ที่ Thaipbs ทำมีตั้งแต่ Connect ความช่วยเหลือจากคนต่างๆที่อยากออกมาช่วยสังคม แต่เขาอาจจะไม่พร้อมอาจไม่ถนัด เราจึงเชื่อมเขามาที่นี่และเราเป็นตัวแทนนำพาเอาความช่วยเหลือไปยังชุมชนต่างๆ อย่างที่มูลนิธิ Thaipbs เราต้องการเครือข่ายที่นี่ จับมือเครือข่ายและทำงานร่วมกัน อันนั้นคือหน้าที่หนึ่งด้วยบทบาทคือ Connect ของสื่อสาธารณะนี้จะเอื้อให้การขับเคลื่อนเครือข่ายหลังจากนี้ไปในเรื่องดอกผลความยั่งยืน พลังพลเมืองทำงานต่อได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกหน้าที่หนึ่งซึ่งเราภูมิใจในหน้าที่นี้มากคือการช้อนคนเอาไว้ไม่ให้ตกลงไปมากกว่านี้ เป็นหน้าที่ของคนที่ดีคนที่ดีทำให้ก้าวลุกขึ้น เราเชื่อมั่นว่าคนจะกล้าลุกขึ้นและเมื่อกล้าลุกขึ้นแล้ว สุดท้ายทั้งหมดทั้งปวงที่ Thaipbs ทำเราทำคนเดียวไม่ได้ เราทำได้เพราะมีภาคีเครือข่าย มีผู้ทรงคุณวุฒิช่วยสนับสนุนทั้งสิ้น ในนามของ Thaipbs ขอขอบคุณทุกๆท่านไว้ ณ ที่นี้ และหวังว่าไม่ว่าเกิดวิกฤตขึ้นอีกเท่าไร เราจะใช้ปัญญาในการนำพาทุกคนออกจากวิกฤตค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thaipbs)

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔